

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2023)

Công tác tuyên giáo chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn

(Tiếp theo trang 1)

hoặc từ tỉnh đến cơ sở, một số đơn vị đã chủ động tổ chức các điểm cầu trung tâm ở huyện và trực tuyến đến tận xã, thôn để thuận tiện cho đảng viên nghiên cứu, học tập. Ông Nguyễn Đức Nhưong, Chi bộ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Trước đây, các chỉ thị, nghị quyết sau ban hành phải mất thời gian khá lâu mới về đến cơ sở do phải qua nhiều cấp chỉ đạo và hội nghị khác nhau; song từ khi hình thức học tập trực tuyến được áp dụng thì thời gian được rút ngắn tối đa. Khi trung ương, tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đảng viên chúng tôi ở cơ sở cũng nắm bắt được luôn. Các cấp cơ sở không phải tổ chức hội nghị như trước đây, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh đó, được nghe các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh trực tiếp truyền đạt không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong quá trình học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong các nghị quyết được sâu sắc hơn, đồng thời cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân ở thôn Đình, xã Dân Chủ (Hưng Hà) đã tự nguyện hiến đất và một phần tài sản trên đất để làm đường giao thông.

Trước yêu cầu hiện đại hóa công tác tuyên truyền, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh động các hình thức thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội để lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các nền tảng trực tuyến của

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, "Số tay đảng viên điện tử" truyền hình trực tiếp hội thi báo cáo viên giỏi, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình để hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi trực tiếp. Đồng thời, tổ chức thành công các cuộc thi trắc nghiệm

trên internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025", cuộc thi "Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", cuộc thi tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam", thu hút đông đảo lượt người tham gia dự thi, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Bám sát thực tiễn

Với phương châm "tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tuyên giáo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tuyên truyền; đồng thời, chủ động

nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, của các địa phương, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tuyên truyền; đồng thời, chủ động

đầu nhiệm kỳ đến nay của cấp ủy, chính quyền địa phương là giải phóng mặt bằng (GPMB) 4 dự án trên địa bàn gồm tuyến đường ĐH.60, quy hoạch khu dân cư trung tâm, đường ngã tư Vang đi xã Châu Sơn và đường ĐT.452 liên quan đến đất của 481 hộ với tổng diện tích thu hồi trên 74.000m². Để tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương bám sát tính chất từng dự án để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cụ thể, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chia thành từng nhóm hộ để tuyên truyền, vận động, không kể thời gian, kiên trì vận động người dân đồng thuận để có mặt bằng sạch bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ. Để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, xã còn vận động nhân dân hiến toàn bộ diện tích đất và một phần giá trị tài sản trên đất để làm đường giao thông. Anh Vũ Văn Quân, thôn Đình cho biết: Sau khi được tuyên truyền, vận động, thấy được lợi ích của việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường, chúng tôi là người được hưởng lợi đầu tiên nên gia đình đã tự nguyện cắt dỡ 2 lần tôn và hiến toàn bộ diện tích đất tuyến đường đi qua.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác GPMB phục vụ các dự án cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện Thái Thụy. Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Đối với các dự án lớn cần tập trung GPMB, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy huyện chỉ đạo các đơn vị khối tư tưởng tuyên truyền, định hướng các tầng lớp nhân dân trước việc triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, không để phức tạp nảy sinh, kéo dài. Vì vậy, công tác GPMB phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh như khu công nghiệp Liên Hà Thái,

tuyến đường bộ ven biển cũng như các công trình, dự án khác của tỉnh, của huyện đều cơ bản bảo đảm tiến độ để ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, tưởng như không thể thực hiện được như đi dời hàng nghìn ngôi mộ để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư cũng đã hoàn thành. Ngoài ra, huyện còn chú trọng tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, tập trung cao cho việc tuyên truyền chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 99 thôn, tổ dân phố của 36 xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, trong đó 4 xã có 100% thôn đạt nhà văn hóa thôn kiểu mẫu với tổng kinh phí huy động và thực hiện trên 43 tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, công tác tuyên giáo của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Kinh tế của tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 2 năm đầu nhiệm kỳ đạt 8,37%. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, nhất là thu nội địa 2 năm liên tiếp có sự tăng trưởng bất phá, vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh luôn thuộc top đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

ĐÀO VĂN

"Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững"

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động sâu rộng nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới hiện nay; đồng thời gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững".



Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Từ tháng 2/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối tới 282 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 23.000 đảng viên tham dự học tập, nhằm cụ thể hóa chuyên đề học tập toàn khóa của Trung ương, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của "Đề cương về văn hóa Việt Nam"; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/01/2019 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp tục phân tích, làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương về văn hóa Việt Nam" với sự tham gia PGS,TS Vũ Thị

Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tọa đàm làm rõ những sự kiện quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam", là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ôn lại những giá trị to lớn của Đề cương. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền về nội dung, tư tưởng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới

hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, để cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau tọa đàm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" gắn với hướng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III, năm 2023; hướng ứng Giải

Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023; trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022. Lễ phát động cuộc thi được phát trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử, trang fanpage Báo Thái Bình điện tử, Sổ tay đảng viên điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và tổ chức làm 2 đợt thi (trong 20 ngày) thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Qua 2 đợt thi đã có 182.033 người, với 425.862 lượt người tham gia. Ban tổ chức đã trao giải cho 8 tập thể, 36 cá nhân, tặng giấy khen cho 7 cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và phối hợp tổ chức cuộc thi.

Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng tuyên truyền sâu rộng "Đề cương về văn hóa Việt Nam", đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày hội

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình gắn với kỷ niệm 133 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình và kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam", tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng và mở chuyên mục "80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam" với nhiều bài viết, phóng sự sâu sắc của các phóng viên, công tác viên. Báo Thái Bình đã tổ chức tọa đàm chủ đề "Hướng đến nền văn học, nghệ thuật dân tộc, khoa học, đại chúng"; tiếp sóng fanpage Báo Thái Bình điện tử, Sổ tay đảng viên điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và tổ chức làm 2 đợt thi (trong 20 ngày) thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Qua 2 đợt thi đã có 182.033 người, với 425.862 lượt người tham gia. Ban tổ chức đã trao giải cho 8 tập thể, 36 cá nhân, tặng giấy khen cho 7 cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và phối hợp tổ chức cuộc thi.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với cách làm đổi mới, sáng tạo. Qua đó tiếp tục khẳng định 80 năm đã qua "Đề cương về văn hóa Việt Nam" vẫn còn nguyên giá trị; khẳng định tầm nhìn, trí tuệ của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "với tất cả tinh thần khiếm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rõ rằng Đảng ta thật là vĩ đại". Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" tại Thái Bình cũng khẳng định tầm lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thái Bình đối với Đảng, quê hương, Bác Hồ kính yêu, thiết thực chào

mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Việt Nam", tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng và mở chuyên mục "80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam" với nhiều bài viết, phóng sự sâu sắc của các phóng viên, công tác viên. Báo Thái Bình đã tổ chức tọa đàm chủ đề "Hướng đến nền văn học, nghệ thuật dân tộc, khoa học, đại chúng"; tiếp sóng fanpage Báo Thái Bình điện tử, Sổ tay đảng viên điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và tổ chức làm 2 đợt thi (trong 20 ngày) thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Qua 2 đợt thi đã có 182.033 người, với 425.862 lượt người tham gia. Ban tổ chức đã trao giải cho 8 tập thể, 36 cá nhân, tặng giấy khen cho 7 cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và phối hợp tổ chức cuộc thi.

Đề ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực, thành sức mạnh nội sinh, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử nhằm vun đắp và phát huy niềm tự hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hướng đến với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - cội nguồn tạo nên bản sắc văn hóa, cốt cách và sức mạnh của con người Việt Nam nói chung, con người Thái Bình nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa, hoạt động bảo tồn, khai thác các di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PHONG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)